



ประกาศองค์การบริหารตำบลครน

เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายอินทนิล โดยวิธีลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL)
หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลครน มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายอินทนิล โดยวิธีลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ครน กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ณ บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น คือ ๓,๘๐๕,๐๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการรายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลครน ณ วันที่ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖. เป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้และต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาเดียวกัน หากไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามกำหนดจะถือว่าผู้เสนอราคาได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว จะนำมาเป็นข้อกล่าวอ้างให้พ้นผิดใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

/กำหนดยื่นซองเอกสาร

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอสวี ชั้น ๒) และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาทราบ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

กำหนดเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลครน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ www.kron.go.th หรือ สอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๗๕๕-๗๑๒๑ , ๐-๓๗๕๕-๗๑๓๙ ต่อ ๒ (ในวันและเวลาราชการ)

องค์การบริหารส่วนตำบลครน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประมูลจ้างฯโดยไม่จัดจ้างก็ได้หากไม่ได้รับ อนุมัติงบประมาณทั้งรายการ และ/หรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใด ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้อง ความเสียหายใด ๆ มิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


(นางทิวพร จันทระภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลครน

